

ส่วนที่ 3

จุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน-แนวทางการแก้ไข

จากรายละเอียดของการประเมินผลการประเมินการดำเนินงานและการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 สรุปจุดเด่น-แนวทางเสริม และจุดอ่อน-แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมของหน่วยงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
3. กิจกรรม การพัฒนานักศึกษา 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร	หน่วยงานภายในส่วนกิจการนักศึกษามีบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา มีการประสานงานภายในเพื่อช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และส่งต่อหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ	1. จัดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือไปศึกษาดูงานในสถาบันต่างๆ 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น กิจกรรม จิตอาสา... เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ได้รับการฝึกทักษะเบื้องต้นของการให้คำปรึกษาซึ่งสามารถให้คำปรึกษากับเพื่อนๆ ได้	นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกคน	นักศึกษาที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาให้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเพื่อนและการรักษาความลับ

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรม/โครงการที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมากและส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การนักศึกษามีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาให้นักศึกษาให้หลากหลายยิ่งขึ้น	สอบถามความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด	1. นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจตามวันเวลาที่กำหนดได้แม้จะจัดในวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากมีการสอนนอกตารางเรียนเพิ่มเติมหรือสอนนอกตาราง ทำให้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และบางกิจกรรมต้องงดจัด 2. งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเก็บคนละ 200 บาทต่อปีตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นต้นมาและไม่เคยปรับเพิ่มเลยในขณะที่ชมรมนักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่สนับสนุนในแต่ละกิจกรรมไม่เพียงพอ	1. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สนใจในวันเสาร์อาทิตย์บ้าง เพราะกิจกรรมเป็นส่วนที่เติมเต็มการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมง กิจกรรมให้เป็นชั่วโมงกิจกรรมจริงๆไม่มีการเรียนการสอน 3. ควรมีการปรับค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
<p>6.การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม</p> <p>6.1 ระบบและ กลไกการ ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยให้ การสนับสนุน กิจกรรมด้าน ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมเป็น อย่างดี โดยเฉพาะ การให้โควตา นักศึกษาด้านดนตรี และนาฏศิลป์และให้ สวัสดิการลด ค่า หอพักครึ่งหนึ่งกับ นักศึกษาเหล่านี้</p> <p>2. บุคลากร สามารถให้บริการ และรองรับการ แสดงในงานของ มหาวิทยาลัยและ ของหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี</p>	<p>ควรมีการ สนับสนุนสวัสดิการ สำหรับนักศึกษา โควตาด้านดนตรี และนาฏศิลป์และ นักศึกษาที่เป็นนัก ดนตรีและนักแสดง ของมหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การยกเว้นค่า หอพัก สวัสดิการ ระหว่างการฝึกซ้อม และในการแสดง เป็นต้น</p>	<p>1. ยังขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะเฉพาะด้าน เช่น ด้านขับร้อง ด้าน ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น</p> <p>2. ไม่มีสถานที่ สำหรับการฝึกซ้อม โดยเฉพาะ เช่น ห้อง ซ้อมดนตรี ซึ่งควรเป็นห้องที่เก็บ เสียงได้ หรือการ ฝึกซ้อมรวมวงซึ่งต้อง ใช้พื้นที่มาก ปัจจุบัน ใช้สนามหญ้าหน้า ห้องชมรมเป็นที่ ฝึกซ้อม ซึ่งมีข้อจำกัด เรื่องหลังคาและแสงสว่าง</p>	<p>1. ควรจัดหา บุคลากรที่มีความ ชำนาญเฉพาะด้านที่ ขาดอยู่เพิ่มเติมเพื่อให้ กิจกรรมด้านนี้มีความ หลากหลายมากขึ้น</p> <p>2. มหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุน ให้มีการก่อสร้างหรือ การปรับปรุงสถานที่ สำหรับการฝึกซ้อมที่ เหมาะสม</p> <p>3. ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วย สวัสดิการนักศึกษา โควตาด้านดนตรีและ นาฏศิลป์ให้เหมาะสม และครอบคลุม</p>

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
<p>12. ภารกิจหลักของส่วนกิจการนักศึกษา</p> <p>12.1 บริการด้านหอพักนักศึกษา</p>	<p>1. หอพักนักศึกษามีสวัสดิการและให้บริการแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี เช่น มีที่ปรึกษาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีรถ, ตู้แล ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด มีแม่บ้านดูแลทำความสะอาด มี wifi ครอบคลุมทุกห้องพัก เป็นต้น</p> <p>2. มีศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา ที่จัดสอนทบทวนรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษา</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหอพักให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ถังองวรจรปิดระหว่างทางเดินภายในหอพัก และควรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอพักให้สวยงาม เป็นต้น</p> <p>2. จัดให้มีการแข่งขันกันด้านผลการเรียนในระหว่างหอพักเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน</p> <p>และกันในราย วิชาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษาเพื่อลดการตกออกของนักศึกษา</p>	<p>1.หอพักนักศึกษาก่อสร้างมานานแล้ว จึงมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา</p> <p>2. โสตทัศนอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทบทวนรายวิชาต่างๆ ใช้งานมานานและมีประสิทธิภาพด้อยลง</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักไปบางส่วน เช่น ระบบกันซึม ลานจอดรถที่มีหลังคาคลุม เป็นต้น แต่ยังมีหลายด้านที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง เนื่องจากมีข้อจำกัดของงบประมาณจึงควรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. นักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ควรมีการสร้างหอพักใหม่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนเพื่อรองรับนักศึกษาและเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา</p> <p>3. ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้เป็นผู้ดูแลซ่อมแซมจัดหาเครื่องทดแทนให้</p>

องค์ประกอบ	จุดเด่น	แนวทางเสริม	จุดอ่อน	แนวทางแก้ไข
	<p>3. มีการจัดสอน ทบทวนรายวิชา ให้กับนักศึกษา โควตาดนตรีและ นาฏศิลป์ โควตา กีฬา นักศึกษา ชมรมต่างๆ เป็น การเฉพาะ</p>	<p>3. จัดสอน ทบทวนในรายวิชาที่ นักศึกษาต้องการ ความช่วยเหลือและ ในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับ การฝึกซ้อมของ นักศึกษา</p>	<p>3. นักศึกษาที่มีผล การเรียนดี มีความรู้ ที่สามารถเป็นผู้สอน ทบทวนได้แต่ขาด ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้ อาจทำให้ ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจ</p> <p>4. อัตรา ค่าตอบแทนการสอน น้อยกว่าภายนอกมาก ทำให้หาผู้สอนทบทวน ได้ยาก</p>	<p>4. จัดอบรมศิลปะใน การถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรให้กับ นักศึกษา ที่สามารถ เป็นผู้สอนทบทวนได้</p> <p>5. สร้างแรงจูงใจให้ ผู้สอนทบทวนตระหนัก ในเรื่องของจิตใจที่ เสียสละและมีความสุข ในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น มากกว่าเห็นแก่ ค่าตอบแทน</p>